

กัญชาพีเวอร์! “พันธบุรีรัมย์” กระแสแรง ต้อนรับ มหกรรมใหญ่มอบความรู้กัญชาใช้ได้จริง ครบทุกมิติ 19-21 เม.ย.นี้



มหกรรม “พันธบุรีรัมย์” ได้รับกระแสดอรับอย่างล้นหลาม หัวข้อเกี่ยวกับกัญชากลายเป็นกระแสที่ทุกคนพูดถึงในแง่มุมมองต่างๆ อย่างมากมาย เชื่อคนไทยตื่นตัว ตื่นรู้เรื่องนี้อย่างมาก ล่าสุดเปิดให้จองเสื่อยัดที่ระลึก ถูกจองเต็มหมดภายในไม่ถึงสัปดาห์ ก่อนเปิดบ้านระดมแพทย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักกฎหมายระดับประเทศทุกแขนงมอบความรู้การนำกัญชาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ครบเครื่องทั้งภาคความบันเทิง มหกรรมอาหารร้านอร่อยจากภาคอีสาน คาราวานฟุตบอล สินค้าสุขภาพให้เลือกช้อป พร้อมยกทัพศิลปินฮิปฮอป-เร็กเก้-อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อดังกว่า 60 วงมาสร้างความบันเทิง แบ่งเป็น 3 เวทีสุดยิ่งใหญ่ตลอด 3 คืน ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย.นี้ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำหน่ายบัตร 1 วัน ราคา 420 บาท บัตร 3 วัน ราคา 1,000 บาท สายปาร์ตี้ต้องบัตร VIP พันธุ์บุรีรัมย์ พร้อมสิทธิพิเศษ เครื่องดื่มฟรีไม่อั้น โซนส่วนตัวทั้ง 3 เวทีพร้อมห้องน้ำ ในราคา 4,200 บาท! เข้างานได้ 3 วัน! รีบจองเลยที่ www.allticket.com/event/PanBuriram หรือ เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา ติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊ก พรรคผ่อน Party Party

จังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะองค์กรของรัฐ ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน และภาคเอกชน เนรมิตพื้นที่จัดงาน “พันธบุรีรัมย์” มหกรรมความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ครบคลุมทุกมิติ เปิดเสวนาให้ความรู้ในเรื่องการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้แก่ผู้เจ็บป่วย ผู้ที่มีความสนใจเรื่องสุขภาพ และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการใช้กัญชานบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า “มหกรรมพันธบุรีรัมย์ นับเป็นงานมอบความรู้เรื่องกัญชาระดับโลกที่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเน้นหนักไปในเรื่องของการแพทย์ ภายในงานจะได้รับความรู้เรื่องการนำกัญชาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครบทุกมิติ โดยตอนนี้ได้รับกระแสดอรับที่ดีมาก ล่าสุดได้มีการเปิดให้มีการจองเสื่อยัดที่ระลึกในช่วงกลางเดือนมีนาคม ปรากฏว่าได้กระแสดอรับอย่างดีเกินคาด ยอดจองเต็มหมดภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ และทีมงานยังได้รายงานว่ หน้าเว็บและหน้าเพจต่างมีคอมเมนต์จากประชาชนที่

ต้องการซื้อเสื้อและของที่ระลึกจากงานจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง หัวข้อเกี่ยวกับกัญชายังคงกลายเป็นกระแสที่ทุกคนพูดถึงในแง่มุมมองต่างๆอย่างมากมาย แสดงให้เห็นถึงกระแสความตื่นตัว ตื่นรู้ ของคนไทยต่อกัญชาที่มีมากขึ้น คาดว่า จะมีผู้คนทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานตลอดทั้ง 3 วันไม่ต่ำกว่า 150,000 คน”

ทั้งนี้ ภายในงานจะได้ร่วมรับฟังเสวนาความรู้ต่างๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจระดับประเทศ การวิจัยเพื่อทางการแพทย์ ด้านวิชาการทั้งในเชิงการปลูกและเกษตรกรรม ความรู้ในด้านกฎหมาย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศกว่า 20 ท่าน จากหลายหน่วยงาน อาทิ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี กรมการแพทย์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย, นิทรรศการจำลองการปลูกจนถึงกระบวนการสกัดเป็นน้ำมันกัญชา นิทรรศการกัญชาสายพันธุ์ต่างๆ นิทรรศการอาหารจากกัญชารักษาโรค บุชชาย สินคำสมุนไพรไทยและสินค้าเพื่อสุขภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชา ตลอดจนเปิดให้จัดแจ้งครอบครองกัญชาแก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์ เปิดลงทะเบียนและรับรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์เข้าร่วมได้ฟรี

พร้อมกันนี้ ยังระดมศิลปินฮิปฮอป เร้กเก้ และอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อดังกว่า 60 วง มาร่วมสร้างความบันเทิง 3 เวที ตลอดทั้ง 3 วัน ไม่ว่าจะเป็น DJ Paul แห่งวง Three 6 mafia , YUNG LEAN, โจอี้บอย, ไททาเนียม, Twopee Southside, พักกิ่ง ฮีโร่, ทีโบน, บุคดาเบลส, YOUNGOHM, JOB 2 DO, ชูชู, ช.อัน ณ บางช้าง, ศรีราชา ร็อคเกอร์ส, Deep O’Sea , Skalaxy, Phum Viphurit ฯลฯ

จำหน่ายบัตร 1 วัน ราคา 420 บาท บัตร 3 วัน ราคา 1,000 บาท สายปาร์ตี้ต้องบัตร VIP พันธุ์บุรีรัมย์ พร้อมสิทธิพิเศษ เครื่องดื่มฟรีไม่อั้น โซนส่วนตัวทั้ง 3 เวทีพร้อมห้องน้ำ ในราคา 4,200 บาท เข้างานได้ 3 วัน รีบจองเลยที่ www.allticket.com/event/PanBuriram หรือ เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา ติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ เฟซบุ๊ก พรรคผ่อน Party Party

สามารถชมคลิปประชาสัมพันธ์การจัดงานได้ที่:

https://drive.google.com/file/d/13K5pSyLEr_P7vpCq7R7c9LCKFbv1Unih